



## Sơn epoxy Toa Floorguard 1000 SL

Sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl là sơn sàn công nghiệp hệ epoxy được đông đảo mọi người dùng thích và quyết định ngày nay. Kết quả không chứa dung môi với bên ngoài nhẵn mịn và đặc biệt là có thể tự tay chế biến phẳng.

Xem thêm : Mua [sơn toa tavaco](#) chính hãng chất lượng cao

### Cách sử dụng sơn epoxy Toa Floorguard 1000 SL hiệu quả nhất

Sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl là sơn sàn công nghiệp hệ epoxy được đông đảo mọi người dùng thích và quyết định ở thời điểm hiện tại. Mặt hàng không chứa dung môi với bề ngoài nhẵn mịn và đặc biệt là năng lực tự tay chế biến phẳng. Dòng sơn này được sử dụng để phòng vệ và sơn phủ cho sàn bê tông cũ và mới. điểm cộng của chúng là thuận lợi lau sạch và gột rửa, có chứa microban phòng vệ bên ngoài khỏi vi khuẩn, không đóng bụi, kháng chất hóa học và chịu va đập tốt. Vậy hãy cùng bọn tôi khám phá công năng và cách sử dụng sản phẩm này trong thông tin sau đây.



### Sử dụng của sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl

Kết quả sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl được dùng như lớp sơn sàn hữu hiệu nhất ngày nay với có thể thuận lợi lau sạch và gột rửa, có chứa microban phòng thủ bề ngoài khỏi vi khuẩn, không đóng bụi, kháng chất hóa học và chịu va đập tốt cho phân xưởng chất hóa

học, xưởng , nhà kho , nhà xưởng sản xuất, hay là nơi chuồng trại, phân xưởng chế biến thực phẩm và thức uống .... Với sử dụng phổ biến như thế là, sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl ở thời điểm hiện tại đang tham gia ở một vài phần công trình kiến trúc lớn nhỏ khắp toàn quốc.

Bạn đang xem : [Sơn epoxy Toa Floorguard 1000 SL](#)

## Cách dùng sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl

Khắc phục phía bên ngoài trước thời điểm sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl :

– đối với sàn mặt bê tông mới : trước thời điểm lát sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl khối bê tông mới nên được đặt trên tấm plastic để ngăn hơi ẩm dưới đất. Cần một khoảng thời gian nhất định để sàn bê tông mới đóng rắn và khô khoảng 3-4 tuần. Kể từ khi ngoài mặt khô, bạn nên rửa sạch bên ngoài khỏi bụi, dầu mỡ, phải cam kết khô triệt để trước thời điểm thực hiện sơn. ( độ ẩm thấp điều tra phải dưới 10% bằng phương tiện điều tra độ ẩm thấp mới đạt kêu gọi ).

– đối với bề ngoài bê tông cũ : trước thời điểm bạn tổ chức lát sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl, bạn nên vớt bỏ lớp sơn cũ bằng phương tiện tương xứng để tăng độ bám dính cho lớp sơn mới trang bị làm việc. Tiếp đó bạn nên tiến hành làm sạch ngoài mặt khỏi các vết dầu mỡ nếu có bằng những sản phẩm dung môi tương xứng. Nên vớt bỏ bụi, dầu mỡ để phía bên ngoài khô triệt để trước thời điểm bạn tổ chức làm việc sơn lót cho sàn bê tông.



Trước thời điểm thực hiện lớp sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl :

- lau sạch bụi, dầu mỡ hay những chất bẩn khác theo quy chuẩn sspc-sp1 trước thời điểm làm việc.
- nếu lớp sơn cũ đã được thực hiện quá 1 tuần, bạn cần phải tiến hành chà nhám bằng giấy 320-400 cùng với đó lau sạch phía bên ngoài theo quy chuẩn sspc-sp1.
- tân trang các tạt nguyên phía bên ngoài bằng bột trét toa epoxy về sau làm phẳng bên ngoài.

## Cách sử dụng sơn epoxy Toa Floorguard 1000 SL

Kể từ lúc đã thực hiện khắc phục bề ngoài và thi hành các bước cần thực hiện như trên , bạn có khả năng tổ chức thực hiện sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl bằng súng phun hoặc là con lăn, cọ, chổi ... Tùy vào diện tích cần sơn và thợ thực hiện quen dùng phương tiện nào. để làm việc sơn epoxy toa floorguard một nghìn sl được bảo đảm, bạn cần dùng sản phẩm

xịn và lĩnh giáo tham vấn của các nhân sự mua bán sản phẩm về cách dùng sản phẩm để thực hiện theo.

Xem thêm :

- [ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SƠN TOA TRẮNG](#)
- [Những điều có thể bạn chưa biết về sơn Toa](#)
- [Sử dụng sơn TOA có ảnh hưởng sức khỏe không](#)
- [SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP TOA SUPERSHIELD SUPER SEALER](#)